

Chair Professor e-NEWS

เดือนมกราคม 2561

พิธีมอบรางวัลสมเด็จพระวันรัต ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2561 แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดพิธีมอบ “รางวัลสมเด็จพระวันรัต ประจำปี 2560” ให้แก่ ศ.นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ นักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2553 ณ ห้องประชุมสยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ



รางวัลสมเด็จพระวันรัต เป็นรางวัลประจำปีของแพทยสมาคมฯ เริ่มให้ตั้งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2514 มอบให้แพทย์ที่ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ที่ทำให้เกิดประโยชน์แก่สังคม และประเทศชาติอันน่าชื่อเสียงมาสู่วงการแพทย์ สมควรได้รับการยกย่อง และเป็นการเพิ่มพูนเกียรติภูมิของแพทย์ โดย ศ.นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ เป็นแพทย์และนักระบาดวิทยาที่มีความรอบรู้ทั้งด้านการวิจัยและพัฒนา ใช้วิชาแพทยศาสตร์มาสร้างประโยชน์ให้กับสังคมไทยอย่างต่อเนื่องกว่า 40 ปี ทำให้วงวิชาการสาธารณสุขไทยได้รับความยอมรับอย่างกว้างขวางจากประเทศเพื่อนบ้านในเอเชีย เมื่อเกิดปัญหาความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ท่านได้ใช้ความยอมรับทางวิชาการของตน ระดมความร่วมมือขอข้ามวัฒนธรรม ติดตามช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุรุนแรง เพื่อฟื้นฟู สรรณะทางจิตใจให้สามารถกลับคืนสู่สังคมได้

พิธีมอบรางวัล

Clarivate Analytics Highly Cited Researchers 2017

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 Clarivate Analytics ได้จัดพิธีมอบรางวัล “2017 Highly Cited Researchers” หรือ “นักวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงผลงานสูงที่สุดของโลก ประจำปี 2560” สำหรับประเทศไทย ให้แก่ ศ.ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ นักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2556 ในสาขา Engineering ณ ห้อง Grand Petchburi Hall โรงแรมเดอะริเจนท์ ซะอ่า บีช รีสอร์ท จ.เพชรบุรี โดยรางวัลดังกล่าวคัดเลือกจากนักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ได้รับการอ้างอิงสูงที่สุด 1% ของโลกในฐานข้อมูล Web of Science แยกตามสาขาวิจัย 21 สาขา โดยวิเคราะห์จากจำนวนผลงานที่ถูกอ้างอิงในช่วง 11 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2548 จนถึง พ.ศ. 2558) นอกจากนี้ รางวัล Highly Cited Researchers จาก Clarivate Analytics ยังเป็นส่วนสำคัญของการจัดอันดับ Academic Ranking of World Universities ซึ่งเป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีอิทธิพลมากที่สุดในโลก อีกด้วย



รายละเอียดเพิ่มเติม <https://clarivate.com/hcr/>

2018 TRF-OHEC-Scopus Young Researcher Awards

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดงาน นักวิจัยรุ่นใหม่... พบเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ 17 และการประชุมการปฏิรูปวิจัยและนวัตกรรมของประเทศไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยมี พล.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในงาน



ในงานได้มีการมอบรางวัล “TRF-OHEC Scopus Young Researcher Award” ในสาขา Health Sciences ให้แก่ ผศ.ดร.วาสนา ปรัชญาสกุล สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากโครงการวิจัย เรื่อง “ภาวะอ้วนร่วมกับการพร่องฮอร์โมนเอสโตรเจนส่งผลเร่งการสูญเสียการเรียนรู้จดจำในเพศหญิง” ผู้ร่วมวิจัยในโครงการของ ศ.นพ.ดร.นิพนธ์ ฉัตรทิพากร นักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2557



งานวิจัยพบว่า ภาวะอ้วนเนื่องจากการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะดื้อต่ออินซูลิน ทำให้เกิดการสูญเสียการทำงานของไมโทคอนเดรีย ซึ่งเป็นแหล่งสร้างพลังงานของเซลล์ ส่งผลให้เกิดการสูญเสียการเรียนรู้จดจำ ในขณะที่การพร่องฮอร์โมนเอสโตรเจน จากการตัดรังไข่หรือจากภาวะหมดประจำเดือน ส่งผลทำให้เกิดการสูญเสียการเรียนรู้จดจำ และยังพบว่า กลุ่มที่มีภาวะอ้วนร่วมกับการพร่องฮอร์โมนเอสโตรเจน จะเร่งการสูญเสียการทำงานของสมอง และเพิ่มความรุนแรงของการสูญเสียการเรียนรู้จดจำได้มากกว่ากลุ่มที่พร่องฮอร์โมนเอสโตรเจนเพียงอย่างเดียว หรือกลุ่มที่อ้วนเพียงอย่างเดียว ดังนั้น การลดภาวะอ้วนจะทำให้ช่วยลดอันตรายที่เกิดขึ้นจากภาวะอ้วนในเพศหญิงที่ขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนได้

ที่ปรึกษา ศ.นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ คุณฉัฐติวรรณ เกิดสมบุญ บรรณารักษ์ และออกแบบ ดร.พัทธวีร์ พิจยเวทินท์ ดร.สิริกัญจน์ เนาวพันธ์
เอื้อเพื่อข้อมูล ศ.นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ ศ.ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ ศ.นพ.ดร.นิพนธ์ ฉัตรทิพากร